



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยกตัวสูงชันกว่าปกติ อาจทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ลุ่มต่ำ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งว่าเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ (๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔) พายุโซนร้อน กำลังแรง “คมปาซุ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๑๙.๒ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๑.๘ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๓๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีน และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันดังกล่าว ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

อนึ่ง โครงการชลประทานนครปฐม แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีปริมาณน้ำและระดับน้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงมีน้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำท่าจีนในช่วงระหว่างวันที่ ๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงหนุนตามแรงดึงดูดโลก (ข้างขึ้น - ข้างแรม) ทำให้เกิดน้ำขึ้น - น้ำลงวันละ ๒ ครั้ง ส่งอิทธิพลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดแตกต่างกันมากเรียกว่า “ปรากฏการณ์น้ำเกิด (Spring Tides)” ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องอิทธิพลพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” ส่งผลให้ในช่วงน้ำทะเลหนุน ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยกตัวสูงชันกว่าปกติ และจะลดระดับลงเมื่อระดับน้ำทะเลได้ลดลง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณลุ่มต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน อำเภอนครไชยศรี และอำเภอสามพรานรวมถึงริมสองฝั่งคลองสายหลัก โดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และในช่วงที่สองซึ่งระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดในเดือน ตุลาคม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความห่วงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและลมแรง ควรตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ หรือได้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และให้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงพื้นที่สองฝั่งคลอง ให้เตรียมของใช้ที่จำเป็น เก็บของมีค่าไว้บนที่ปลอดภัย น้ำท่วมไม่ถึง เสริมคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และเตรียมความพร้อมย้ายสัตว์เลี้ยงไปในที่ปลอดภัย และพยายามติดตามรับฟังข่าวสารของทางราชการ เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และกรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ รวมทั้งหากเกิดสาธารณภัยขึ้น ขอให้แจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๘๐๒๐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะรีบออกไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง